

# Được mùa - nhờ giống

(Tiếp theo và hết)

## KỶ 4: HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Thái Bình Seed tại buổi nhận giải vàng chất lượng quốc gia 2016.

Từ một trại giống lúa cấp 1, Thái Bình Seed đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển, nỗ lực vươn xa trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Với mục tiêu hàng đầu là chất lượng, năm 2016, Thái Bình Seed là 1 trong 15 doanh nghiệp được nhận giải Vàng chất lượng quốc gia. Theo ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Thái Bình Seed: Để đạt giải Vàng chất lượng quốc gia - nấc thang cao nhất trong hệ thống giải thưởng chất lượng Việt Nam, Thái Bình Seed đã phấn đấu liên tục không ngừng nghỉ trong suốt 20 năm qua, các sản phẩm của Thái Bình Seed luôn được thị trường chấp nhận, đặc biệt, sản phẩm đã vươn ra thị trường thế giới.

Hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới, Thái Bình Seed nhận định rằng, việc xây dựng thương hiệu của một công ty là vấn đề hết sức quan trọng. Logo đầu tiên do chính Tổng giám đốc Công ty Trần Mạnh Báo vẽ từ năm 1988 được lấy

làm logo của Công ty từ năm 1994 - 2015. Đến năm 2016, Thái Bình Seed quyết định xây dựng lại nhận diện thương hiệu. Logo mới được kế thừa từ logo cũ, vẫn là hạt lúa nảy mầm nhưng được bàn tay nâng hạt mầm nảy lên. Điều này hàm ý rằng, trước đây chỉ là lúa thôi, bây giờ là giống cây trồng, hạt mầm của sự sống. Đó là sự khác biệt về yêu cầu, đòi hỏi sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập. Việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty hình thành trong nửa thế kỷ qua. Thương hiệu mới thể hiện sự kế thừa, đồng thời mở ra hướng đi mới với 3 mục tiêu: có tầm nhìn xa, năng động và rất gần gũi với bà con nông dân. Việc xây dựng lại bộ nhận diện thương hiệu cho toàn hệ thống thay cho logo cũ hoàn thành tái cơ cấu và đảo tạo lại nguồn nhân lực với gần 50% người lao động có trình độ đại học và trên đại học. Bên cạnh đó, Thái Bình Seed chú trọng thiết lập mối quan hệ với

chỉ là một giải pháp trong nhiều giải pháp của Thái Bình Seed để hội nhập và phát triển. Để hội nhập và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải có một chiến lược về nhân sự tài chính, khoa học công nghệ, thiết bị, marketing... Cũng theo ông Báo, định hướng của Thái Bình Seed là phát triển thị trường toàn quốc và hướng ra nước ngoài. Xa hơn nữa, định hướng của Công ty không chỉ là giống lúa mà còn nhiều loại giống cây trồng khác liên quan đến nông nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, cùng với ứng dụng khoa học công nghệ, Thái Bình Seed tập trung xây dựng nguồn nhân lực và mở rộng quan hệ hợp tác. Để nhanh chóng tiếp thu được tiến bộ khoa học công nghệ mới, Thái Bình Seed tập trung đầu tư nâng cao trình độ năng lực, đổi mới nguồn nhân lực của Công ty. Đến nay, Thái Bình Seed đã hoàn thành tái cơ cấu và đảo tạo lại nguồn nhân lực với gần 50% người lao động có trình độ đại học và trên đại học. Bên cạnh đó, Thái Bình Seed chú trọng thiết lập mối quan hệ với

### 10 nhất của Thái Bình Seed:

1. “Đột phá đổi mới cơ chế quản lý” xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa trong nông nghiệp quốc doanh năm 1987.
2. Đi đầu trong việc xóa bỏ chế độ bán hàng theo kế hoạch, tổ chức hệ thống bán lẻ giống cây trồng đến tận tay nông dân (năm 1998).
3. Đơn vị đầu tiên trong ngành giống cây trồng Việt Nam xây dựng thương hiệu doanh nghiệp (năm 1989).
4. Chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện hợp tác với nước ngoài theo con đường ngoại giao.
5. Đi đầu và thành công nhất thực hiện chương trình “liên kết 4 nhà” và tiêu thụ nông sản cho nông dân tại Thái Bình.
6. Đơn vị đầu tiên xây dựng, nhượng quyền và bảo vệ thành công thương hiệu giống lúa thuần (TBR-1), làm tiền đề hình thành thị trường bản quyền giống cây trồng hiện nay.
7. Đơn vị đầu tiên thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trực thuộc doanh nghiệp tại Thái Bình và trong ngành giống cây trồng Việt Nam.
8. Đơn vị đầu tiên trong ngành giống cây trồng Việt Nam xây dựng Phòng Thử nghiệm quốc gia (Mã số VILAS 110) và thực hiện 3 hệ thống quản lý chất lượng quốc tế (ISO 9001-2015, ISO 17025 và TQM).
9. Tỉnh đầu tiên thực hiện công nghiệp hóa ngành giống cây trồng ở Việt Nam.
10. Là người đưa ra ý tưởng và là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam (VSTA).

các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước. Mỗi đây nhất, Thái Bình Seed đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực giống cây trồng (gồm giống lúa và ngô) với Công ty Cổ phần Hữu hạn Giống cây trồng Khoa Hội (Phúc Kiến, Trung Quốc). Đây là sự hợp tác ở tầm cao mới, quy mô lớn. Qua đó, hai bên sẽ khai thác lợi thế về công nghệ, thiết

bị, điều kiện vật chất của nhau để nâng cao hiệu quả hợp tác. Là thành viên Hiệp hội Giống châu Á - Thái Bình Dương (APSA) và có quan hệ với nhiều viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Thái Bình Seed khẳng định sẽ vươn xa hơn nữa trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.



Trung tâm nghiên cứu giống của Thái Bình Seed tại xã Đông Cường (Đông Hưng).

### Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



Với uy tín và chất lượng các bộ giống lúa, thời gian tới, Thái Bình Seed sớm đưa các bộ giống đã được chọn tạo, thử nghiệm thành công cung ứng cho nông dân gieo trồng. Bên cạnh đầu tư chuyên sâu trong lĩnh vực chọn tạo giống mới, Thái Bình Seed cần tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu gạo Thái Bình và tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng,

### Ông Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh



tăng giá trị trên đơn vị diện tích, giúp nông dân tăng thu nhập, giảm nghèo, xây dựng thành công nông thôn mới trên phạm vi cả nước.

### Bà Trần Thị Trà, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình



Với hơn 80% dân cư sống ở nông thôn, phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có những chủ trương và chính sách lớn để phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống của người nông dân, phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Thái Bình Seed là doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh làm tốt việc liên kết với nông dân và các tổ chức của nông dân gắn với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, bao tiêu nông sản, tham gia tích cực phát triển chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, tăng thu nhập cho người dân.

PHAN LỢI - MAI THƯ - LƯU NGÂN

# Đề Nghị định số 67 vào cuộc sống

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về một số chính sách phát triển thủy sản là chủ trương thiết thực, hiệu quả, tạo “cú hích” giúp ngư dân có điều kiện cải thiện, nâng cao, nâng cấp tàu có công suất lớn để vươn khơi khai thác hải sản. Qua khoảng 3 năm thực hiện Nghị định số 67, tuy đạt được một số kết quả nhất định nhưng số lượng ngư dân tham gia vay vốn theo Nghị định số 67 ở tỉnh ta vẫn chưa được như mong muốn.

Cuối tháng 6, chúng tôi về bến Cửa Lân (Tiền Hải) gặp ông Bùi Xuân Cử (xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải), 1 trong số 25 chủ tàu được UBND tỉnh phê duyệt cho đăng ký đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67. Được vay hơn 16 tỷ đồng, ông

Cử đóng tàu cá vỏ thép, công suất máy chính 822,8CV, đánh bắt hải sản bằng lưới rê từ tháng 9/2016. Ông Cử phấn khởi cho biết: Ngày 22/6 vừa qua, ông cùng với 7 chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 280 triệu đồng (35 triệu đồng/tàu) để trang bị máy thông tin liên lạc cho tàu. Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm thiết thực của tỉnh, giúp ngư dân chủ động thông tin liên lạc, yên tâm khi hành nghề trên biển, góp phần nâng cao sản lượng khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Nói về Nghị định số 67, ông Cử khẳng định: Trước khi có Nghị định số 67, tôi cũng như rất nhiều ngư dân luôn mơ ước có con tàu lớn và hiện đại thì yên tâm khi vươn khơi. Nhưng đại đa số ngư dân không đáp ứng được nguồn vốn để đóng

được loại tàu như vậy. Nghị định số 67 ra đời đã tháo gỡ được khó khăn trên, giúp ngư dân được vay vốn ưu đãi đồng đều, thực hiện ước mơ tưởng chừng như không bao giờ đạt được. Tuy nhiên, cũng theo ông Cử, hiện nay lượng cá, tôm vùng biển Việt Nam giảm sút, ảnh hưởng đến thu nhập của chủ tàu và người lao động, do vậy đề nghị với nhà nước xem xét hỗ trợ tiền đầu phục vụ vận hành tàu khai thác. Ngoài ra, ông Cử cũng đề nghị cơ quan chức năng và đơn vị đóng tàu hỗ trợ bồi đắp sơn vỏ tàu đã bị bong tróc gây hoen rỉ vỏ sắt, một số hệ thống điện trên tàu bị trục trặc... Theo tìm hiểu của phóng viên, khi triển khai thực hiện Nghị định số 67, các cơ quan chức năng của tỉnh đã khuyến cáo các chủ tàu lựa chọn đóng tàu tại các cơ sở lớn,

có uy tín, có thương hiệu. UBND tỉnh cũng chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số 67 phải có sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành song không chạy theo thành tích mà trên tinh thần “chắc chắn, hiệu quả”. Kết quả, đến nay toàn tỉnh đã phê duyệt danh sách 25 chủ tàu đăng ký vay vốn ưu đãi theo Nghị định số 67, số tàu đã được đóng mới là 8 tàu (4 tàu khai thác, 4 tàu dự trữ hậu cần). Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thái Bình, 8 chủ tàu đã ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng thương mại với tổng số tiền ngân hàng cam kết cho vay 111,5 tỷ đồng, đã giải ngân 111,4 tỷ đồng. Về hỗ trợ bảo hiểm khai thác hải sản, ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Đến nay tổng số tiền hỗ trợ theo Nghị định số 67 là 3.117.146.985 đồng, trong đó số tiền bảo hiểm thân tàu ngư lưới cụ là 2.814.146.985 đồng/210 chủ tàu; số tiền bảo hiểm thuyền viên là 303.000.000 đồng/210 chủ tàu/1.010 thuyền viên.

Cũng theo ông Giang, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 67, nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67; Thủ tướng Chính phủ cũng có Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 về thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư cho chủ tàu đóng mới tàu theo quy định tại Nghị định số 89. Thực hiện các quy định trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền đến ngư dân các quy định, cơ chế về một số chính sách phát triển thủy sản; tổ chức hướng dẫn, đăng ký và tổng hợp danh sách các chủ tàu đủ điều kiện đăng ký thực hiện thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện Nghị định số 67 ở tỉnh ta,

kết quả đạt được đã không như mong muốn bởi phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Đó là một số chủ tàu chưa hiểu rõ chính sách hỗ trợ đóng mới tàu theo Nghị định số 67, đặc biệt là những yêu cầu kỹ thuật của tàu cá đóng mới, điều kiện để được vay vốn, trách nhiệm của chủ tàu... dẫn đến việc một số chủ tàu xin rút không tham gia hoặc xin lùi thời gian thẩm định của ngân hàng để điều chỉnh thiết kế tàu, cần đổi nguồn vốn... Một số chủ tàu không đủ năng lực về vốn đầu ứng, không chứng minh được nguồn vốn lưu động để vận hành, khai thác tàu sau khi đóng mới; thiếu kinh nghiệm quản lý dẫn đến dự án đóng mới tàu hạn chế nên ngân hàng thương mại khó quyết định cho vay vốn... Ngoài ra, do đặc thù hoạt động trên biển dài ngày nên việc phối hợp để hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ cấp bảo hiểm của chủ tàu với cơ quan chức năng còn chậm gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị định số 67 một cách hiệu quả, thời gian tới, các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến các nội dung của Nghị định số 67, Nghị định số 89, Quyết định số 47 của Thủ tướng Chính phủ để ngư dân hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc tham gia thực hiện Nghị định số 67 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cùng với đó, các ngân hàng thương mại chủ động tiếp cận hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ tàu được vay vốn và giải ngân nhanh chóng (cả đóng mới, nâng cấp, cải tạo và vay vốn lưu động). UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Bảo hiểm PJICO Thái Bình tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm cho ngư dân theo Nghị định số 67.

PHAN ANH



Ngư dân Thái Thụy chuẩn bị cho chuyến ra khơi.

### TIỀN HẢI

## Triển khai đề án tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi nông hộ

Huyện Tiền Hải vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020. Đến nay, Tiền Hải có tổng đàn lợn 101.250 con, trong đó lợn nái 17.290 con, lợn thịt 40.150 con, lợn đực giống 107 con, lợn con 43.703 con và đàn trâu, bò 4.304 con... Việc triển khai đề án tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 ở Tiền Hải nhằm thực hiện chăn nuôi theo hướng chuyên nghiệp có kiểm soát, áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nhằm thay đổi cơ cấu đàn theo hướng tăng các giống gia súc có chất lượng cao theo yêu cầu của thị trường, chăn nuôi an toàn sinh học, liên kết chăn nuôi gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Ngoài ra, gia tăng yếu tố công nghiệp trong chăn nuôi nhằm tăng chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

MANH THẮNG



Thăm phòng cho gia súc là một trong những giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững ở Tiền Hải.

### Hội thảo giới thiệu vật liệu xây dựng mới

Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với Hội Kiến trúc sư tỉnh Thái Bình và Công ty Vĩnh Tường Saint Gobain vừa tổ chức hội thảo giới thiệu vật liệu xây dựng mới tại Thái Bình.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia của Công ty Vĩnh Tường Saint Gobain đã giới thiệu các vật liệu xanh thân thiện với môi trường như vật liệu không nung Dura wood, Dura flex vào thiết kế xây dựng. Đây là những vật liệu dùng để làm trần nhà, lót sàn, bậc cầu thang, vách ngăn, thanh hàng rào... Đặc tính của loại vật liệu này là bền chắc, có khả năng chống cháy cao, không co, cong vênh, phù hợp với khí hậu nóng ẩm ở nước ta. Trong tương lai, đây sẽ là những vật liệu được sử dụng phổ biến để thay thế cho vật liệu nung truyền thống.

Buổi hội thảo thu hút trên 50 kiến trúc sư, các nhà quản lý kiến trúc xây dựng đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh tham dự.

DUY TÙNG  
(Hội Nhà báo tỉnh)